

- สาระ:** ลูกๆ ที่แสนหวาน เมื่อลูกกลับมาปราศจากร่างและจดจำพ่อ โลกนี้ก็ตายไปแล้วสำหรับลูก ลูกลืมร่างกายของลูกและโลกในเวลานั้น
- คำถาม:** เหตุใดลูกแต่ละคนได้รับดวงตาที่สามแห่งความรู้จากพ่อ?
- คำตอบ:** ลูกได้รับดวงตาที่สามแห่งความรู้เพื่อที่ลูกจะสามารถพิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่ออย่างเช่นที่ท่านเป็นและในรูปที่ท่านเป็น อย่างไรก็ตามดวงตาที่สามของลูกจะทำงาน เพียงเมื่อลูกทำให้สติปัญญาของลูกดูดซับในโยคะอย่างถูกต้องแม่นยำ สิ่งนี้หมายความว่าเมื่อลูกมีความรักที่แท้จริงต่อพ่อผู้เดียว ลูกไม่ได้ติดกับอยู่ในรูปหรือนามของใคร มายาสรางอุปสรรคในการที่ลูกมีความรักสำหรับบาบาและในสิ่งนี้ที่ลูกถูกหลอกลวง
- เพลง:** มีชีวิตอยู่ในหนทางของท่าน และตายในหนทางของท่าน...

โอมชานติ ไม่มีใครนอกจากลูกๆ บราห์มินที่เข้าใจความหมายของเพลงนี้ ผู้ที่สร้างพระเวทย์และคัมภีร์นั้นไม่สามารถเข้าใจความหมายของสิ่งใดที่พวกเขาศึกษาเล่าเรียน เหตุนี้เองพ่อจึงพูดว่า: พ่ออธิบายสาระของพระเวทย์และคัมภีร์ทั้งหมดด้วยปากของบราห์มา ผู้คนนั้นไม่สามารถเข้าใจความหมายที่อยู่เบื้องหลังเพลงต่างๆ เหล่านี้เช่นกัน เพียงพ่อเท่านั้นที่อธิบายความหมายที่แท้จริงแก่ลูก เมื่อดวงวิญญาณจากร่างของเขา ความสัมพันธ์ในปัจจุบันทั้งหมดของเขากับโลกนั้นก็ขาดลงอย่างสมบูรณ์ เพลงนั้นก็กล่าวไว้ว่า: พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ กลับมาปราศจากร่างและจดจำพ่อ ดังนั้นโลกนี้ก็ตายไปแล้วสำหรับลูก ร่างกายนี้กำลังยืนอยู่บนโลกนี้ เมื่อดวงวิญญาณออกจากร่างของเขา โลกมนุษย์ก็ไม่คงอยู่สำหรับดวงวิญญาณนั้นในเวลานั้น ดวงวิญญาณกลับมาเปลือยเปล่า และแล้วเมื่อเขาเข้าไปสู่อีกร่างหนึ่ง เขาก็เริ่มที่จะเล่นบทบาทนั้น หลังจากนั้นเขาก็จะออกจากร่างนั้นและเข้ามาในอีกร่างหนึ่ง เขาไม่ได้กลับไปยังธาตุแห่งแสงที่ยิ่งใหญ่ เขาโอบยิบเข้าไปสู่อีกร่างอื่น เขาต้องเล่นบทบาทของเขากายใต้วัตถุธาตุของท้องฟ้านี้ เขาไม่สามารถกลับไปสู่อำณาเขตสูงสุดได้ เมื่อดวงวิญญาณออกจากร่างของเขาก็ไม่มีบ่วงกรรมใดๆ กับร่างกายที่เขาได้จากไปอีกต่อไป และไม่มีบ่วงกรรมกับร่างกายที่เขาต้องเข้ามาด้วยเช่นกัน เพราะดวงวิญญาณนั้นแยกออกจากร่างกาย เมื่อเขาได้รับร่างถัดไปของเขา บ่วงกรรมของเขาก็เริ่มอีกครั้ง ไม่มีมนุษย์คนไหนที่รู้ถึงสิ่งเหล่านี้นอกจากลูก พ่อได้อธิบายแล้วว่าพวกเขาทั้งหมดนั้นไม่รู้คิดอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตามพวกเขาก็ไม่ได้คิดว่าพวกเขาเป็นเช่นนั้น พวกเขาคิดว่าตนเองเป็นผู้ที่มีปัญญาอย่างมาก และเฝ้าแต่ให้รางวัลสันติภาพแก่กันและกัน ลูกๆ ผู้เป็นเพชรพลอยของสกุลบราห์มินนั้นสามารถอธิบายสิ่งนี้ได้อย่างชัดเจนมาก พวกเขาไม่รู้ว่่าสันติภาพหมายถึงอะไร บางคนไปหาผู้ที่เรียกว่าเป็นดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่และถามว่าพวกเขาจะสามารถได้มาซึ่งความสงบในจิตใจได้อย่างไร พวกเขาถามบุคคลเหล่านั้นว่าจะสามารถมีความสงบในโลกได้อย่างไร พวกเขาไม่ได้ถามว่าจะสามารถมีความสงบในโลกที่ไม่มีตัวตนได้อย่างไร เพราะถึงอย่างไรนั้นก็เป็นที่ดินแดนแห่งความสงบอยู่แล้ว ลูกๆ ดวงวิญญาณอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งความสงบของลูก ผู้คนเหล่านั้นก็ร้องขอความสงบของจิตใจ แต่พวกเขาไม่เข้าใจว่าจะสามารถได้มาซึ่งความสงบนั้นได้อย่างไร ดินแดนแห่งความสงบคือบ้านของลูก จะสามารถมีความสงบที่นี้ได้อย่างไร? ใช่ว่ามีความสงบความสุขและความเจริญรุ่งเรืองในยุคทอง มีทุกสิ่ง และได้รับการก่อตั้งโดยพ่อ ที่นี้มีความไม่สงบอย่างมาก! เพียงลูกๆ เท่านั้นที่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด ความสงบ ความสุขและความเจริญรุ่งเรืองนั้นมีอยู่ในบาร์ดเท่านั้น มรดกนั้นให้โดยพ่อ และแล้วรวันก็ให้มรดกของความทุกข์ความไม่สงบและความยากจนนี้แก่ลูก พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดนี้และอธิบายสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแก่ลูกๆ พ่อคือผู้ที่อาศัยอยู่ในดินแดนสูงสุด ท่านนั้นเต็มไปด้วยความรู้ ท่านให้มรดกของดินแดนแห่งความสุขแก่เรา ท่านกำลังอธิบายแก่ลูกดวงวิญญาณ ลูกเข้าใจว่าเป็นดวงวิญญาณที่มีความรู้ ท่านเรียกว่ามหาสมุทรแห่งความรู้ มหาสมุทรแห่งความรู้กำลังสอนประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของโลกแก่ลูกผ่านร่างนี้ โลกนั้นจะต้องมีระยะเวลาที่กำหนดไว้ เพราะถึงอย่างไรโลกก็คงอยู่เสมอ โลกเพียงลูกเรียกว่าโลกใหม่และโลกเก่า มนุษย์ไม่รู้แม้กระทั่งว่าใช้เวลานานแค่ไหนสำหรับโลกใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงและกลับมาเก่า ลูกๆ เข้าใจว่ายุคทองต้องมาหลังจากยุคเหล็กอย่างแน่นอน และดังนั้นพ่อต้องมาในการบรรจบกันของยุคเหล็กและยุคทอง ลูกเข้าใจด้วยเช่นกันว่าพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดกำลังสร้างโลกใหม่ด้วยบราห์มา และแล้วท่านก็จะพอใจให้เกิดการทำลายล้างด้วยซางก้า ภาพตรีมูรตินั้นอธิบายว่าการสร้างการทำลายล้างและการบำรุงรักษาเกิดขึ้นโดยผ่านทั้งสามเหล่านี้ นี่เป็นเรื่องที่ธรรมดาแต่ลูกก็ยังลืมนึกถึงสิ่งเหล่านี้ ไม่เช่นนั้นแล้วลูกก็จะมีประสบการณ์กับความสุขอย่างมาก ลูกควรมีการจดจำระลึกถึงที่สม่ำเสมอ เวลานี้บาบา กำลังทำให้พวกเรา

ค่าควรแก่การไปสู่โลกใหม่ เพียงผู้คนของบาร์ตเท่านั้น ไม่มีใครอื่นที่กลายเป็นผู้ที่มีค่าควรแก่สิ่งนั้น ไซ้ ผู้ที่ได้แปรเปลี่ยนไปสู่ศาสนาอื่นก็จะมาด้วยเช่นกัน พวกเขาจะเปลี่ยนกลับมาสู่ศาสนาอื่นอีกครั้งหนึ่ง เช่นที่ลูกนั้นเคยเปลี่ยนไปสู่ศาสนาอื่นมาก่อนหน้านี้ ลูกมีความรู้ทั้งหมดนี้ในสติปัญญาของลูก ดังนั้นลูกต้องอธิบายต่อมนุษย์ว่าเวลานี้โลกเก่ากำลังจะเปลี่ยนไป สงครามมหากาฬจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน บาบามาเวลานี้เพื่อสอนราชาโยคะแก่ลูก เป็นผู้ที่ศึกษาราชโยคะเวลานี้ที่จะไปสู่โลกใหม่ ลูกสามารถอธิบายให้กับทุกคนว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่สูงสุดเหนือสิ่งใด แล้วก็มีการมา วิษณุ และชางก้า จากนั้นลงมาที่นี้ในระดับของมนุษย์นี้ จากดอัมบาและจกัฒปีตานันคือผู้เป็นหลัก พ่อมาที่นี้และเข้ามาในร่างของบราห์มานี้ ประชาบิดาบราห์มานันมีชีวิตอยู่ที่นี้ การก่อตั้งต้องเกิดขึ้นผ่านบราห์มานีนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน การก่อตั้งเกิดขึ้นที่นี้ ผู้นี้ได้กลายเป็นผู้ที่ละเอียดอ่อนจากหยาบ(มีตัวตน) พวกเขาศึกษาราชโยคะและแล้วจึงกลายเป็นรูปคู่ของวิษณุ ลูกต้องเข้าใจประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์โลก เพียงลูกผู้เป็นมนุษย์เท่านั้นที่สามารถเข้าใจสิ่งนี้ เพียงนายของโลกลำนำที่ที่สามารถอธิบายประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของโลกได้ ผู้เดียวนั้นเต็มไปด้วยความรู้ที่อยู่เหนือการเกิดและการกลับมาใช้ชาติเกิดใหม่ ความรู้ไม่ได้อยู่ในสติปัญญาของใครอื่น สติปัญญาของลูกต้องสร้างสมพลังที่จะแยกแยะ ลูกต้องจับชีพจรของพวกเขาเพื่อดูว่ามีสิ่งใดคงอยู่ในสติปัญญาของพวกเขาหรือไม่ มีหมอยาสมุนไพรที่มีชื่อเสียงอย่างมากที่ชื่อว่าอัมลชาน มีการกล่าวว่าเขาสามารถวินิจฉัยโรคของใครบางคนได้ เพียงแค่ด้วยการมองที่บุคคลนั้น ลูกๆต้องเข้าใจด้วยเช่นกันว่าใครบางคนนั้นมีค่าหรือไม่ พ่อได้ให้ตาที่สามแห่งความรู้แก่ลูกๆแล้วซึ่งลูกคิดว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อเช่นที่ท่านเป็นและในรูปที่ท่านเป็น อย่างไรก็ตามมีเพียงผู้ที่ทำให้สติปัญญาของพวกเขาเห็นจุดซับซ้อนในโยคะอย่างถูกต้องแม่นยำเท่านั้นที่จะสามารถทำสิ่งนี้ได้ ยิ่งสติปัญญาของลูกมีความรักต่อพ่อมากเท่าไร ลูกก็ยังสามารถเข้าใจสิ่งนี้ได้มากเท่านั้น ไม่ใช่ว่าลูกทั้งหมดจะเป็นเช่นนั้น ลูกบางคนก็ติดกับในนามและรูปของกันและกัน พ่อพูดว่า: ความรักของลูกต้องเป็นไปสำหรับพ่อผู้เดียวเท่านั้น มายาเป็นเช่นนั้นที่เธอหยุดยั้งลูกจากการมีความรักนั้น เมื่อมายาเห็นว่าลูกค่าของเธอกำลังจะทิ้งเธอไป เธอก็จะคว้าจุมูกหรือหูของพวกเราไว้โดยสิ้นเชิง และแล้วเมื่อดวงวิญญาณนั้นถูกลอกลวงเขาก็ตระหนักว่าเขานั้นถูกลอกลวงโดยมายาอย่างไร เขาจะไม่สามารถเอาชนะมายาหรือโลกได้ เขาจะไม่สามารถประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง สิ่งนี้ใช้ความเพียรพยายาม ศรีมัทกล่าวว่า: จดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้นเพื่อที่สติปัญญาที่ไม่บริสุทธิ์ของลูกจะกลับมารีสุทธิ์ อย่างไรก็ตามนี่คือสิ่งที่ลูกบางคนพบว่าเป็นเรื่องที่ยากมาก ที่นี้มิริชาเดียวเท่านั้น: อัลฟาและเบต้า เท่านั้นเอง! ลูกไม่สามารถจดจำแม้กระทั่งเพียงสองค่าหรือ? บาบาพูดว่า "จดจำอัลฟา" แต่ลูกๆก็ยังคงจดจำร่างกายของลูกและร่างกายของผู้อื่น บาบาพูดว่า: ในขณะที่เห็นร่างกายลูกต้องจดจำพ่อ เวลานั้นลูกดวงวิญญาณได้รับดวงตาที่สามเพื่อที่จะสามารถมองเห็นพ่อและเข้าใจพ่อได้ จงใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ ใช้ดวงตาที่สามของลูก! ลูกคือผู้ที่กลายเป็นผู้ที่สามารถมองเห็นรูปกาลเวลาทั้งสามด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามลูกทั้งหมดตามลำดับกันไปในการเป็นผู้ที่สามารถเห็นรูปกาลเวลาทั้งสาม ไม่ใช่เรื่องยากที่จะซึมซับความรู้นี้ บางคนเข้าใจความรู้นี้อย่างชัดเจนมาก แต่พวกเขาก็ขาดพลังโยคะ พวกเขาขาดสำนักเป็นดวงวิญญาณ พวกเขามีความโกรธแม้กระทั่งกับเรื่องเล็กน้อยๆและก็ตกต่ำลงมาเรื่อยๆ พวกเขาลุกขึ้นแล้วก็ล้มลงอีกครั้ง วันหนึ่งพวกเขายืนตรง วันพรุ่งนี้พวกเขาก็ล้มลงอีก สำนักที่เป็นร่างคือสิ่งหลัก แต่แล้วพวกเขาก็ติดกับอยู่ในกิเลสอื่นๆด้วยเช่นกัน: ความละโมภ ความผูกพันยึดมั่น ฯลฯ พวกเขามีความผูกพันยึดมั่นต่อร่างกายของเขาเองด้วยเช่นกัน ลูกผู้เป็นแม่มีความผูกพันยึดมั่นอย่างมากมาย เวลานั้นพ่อกำลังปลดปล่อยลูกจากสิ่งนั้น เวลานั้นลูกได้พบพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดแล้ว และทำไมลูกจึงยังคงมีความผูกพันยึดมั่น? ในเวลานั้น หน้าตา การพูดจา และทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับตัวลูกจะกลายเป็นเหมือนลิง พ่อพูดว่า: เอาชนะความผูกพันยึดมั่น จดจำพ่ออย่างสม่ำเสมอ! มีภาระที่ใหญ่หลวงของบาปบนศีรษะของลูก ลูกจะขจัดสิ่งนั้นออกไปได้อย่างไร? อย่างไรก็ตาม มายาเป็นเช่นนั้นที่เธอแม้กระทั่งหยุดลูกจากการมีการจดจำระลึกถึง ไม่ว่าจะลูกจะเพียรพยายามอย่างหนักมากแค่ไหน เธอก็ทำให้สติปัญญาของลูกลื่นหลุดไปซ้ำแล้วซ้ำเล่า ลูกพยายามอย่างหนักมากและลูกก็เฝ้าแต่ร้องเพลงสรรเสริญบาปผู้เป็นที่รักที่สุด: "บาปาวกเรากำลังจะมาหาท่าน" อย่างไรก็ตามเมื่อลูกก้าวหน้าต่อไปลูกก็ล้มและสติปัญญาของลูกก็เข้าไปสู่ทิศทางอื่น ผู้ที่ประกาศสิทธิ์ในอันดับหนึ่งคือผู้ทำความเพียรพยายามเช่นกัน ลูกๆควรที่จะเก็บสิ่งนี้ไว้ในสติปัญญาของลูกว่าลูกนั้นเป็นนักเรียนของพระเจ้าผู้เป็นพ่อ มีการเขียนไว้ในกิตตะว่า: พระเจ้าพูดว่า: พ่อทำให้ลูกเป็นราชาเหนือราชา เป็นเพียงแค่ชื่อของชีวาถูกแทนด้วยชื่อของกฤษณะ ในความเป็นจริงแล้ววันเกิดของชีพบาบาควรจะมีการเฉลิมฉลองกันทั่วทั้งโลก ชีพบาบาถูกเป็นผู้นำทางของทุกคนและปลดปล่อยพวกเขาจากความทุกข์ ทุกคนยอมรับว่าพระเจ้าคือผู้ปลดปล่อยและเป็นผู้นำทางและท่านคือพ่อผู้ชำระล้างทุกคนให้บริสุทธิ์ ท่านคือผู้ที่พาทุกคนไปสู่ดินแดนแห่งความสงบและดินแดนแห่งความสุข ดังนั้นทำไมเราไม่เฉลิมฉลองวันเกิดของท่าน? ผู้คนของบาร์ตก็ไม่ได้เฉลิมฉลองสิ่งนี้ เหตุนี้เองบาร์ตจึงไปถึงสภาพที่เลวร้ายเช่นนั้น ทุกคนกำลังจะตายในสภาพแวดล้อมที่ไม่น่าพอใจอย่างมาก ระเบิดเช่นนั้นกำลังมีการผลิตขึ้นมาด้วยแก๊สชนิดหนึ่งที่จะฆ่าทุกคนในทันทีที่ระเบิด มันจะเป็นราวกับว่าพวกเขาได้รับคลอโรฟอร์ม(ของเหลวชนิดหนึ่งทำให้หมดสติเมื่อ

สุดมใช้เป็นยาสลบ) สิ่งนั้นจะต้องถูกสร้างขึ้น พวกเขาต้องทำสิ่งเหล่านั้น เป็นไปไม่ได้สำหรับพวกเขาที่จะหยุด สิ่งนั้นที่เคยเกิดขึ้นในวงจรก่อนหน้านี้กำลังจะเกิดการซ้ำรอยเวลานี้ โลกเก่านั้นถูกทำลายด้วยชิปนาอูทเหล่านั้นและด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยเช่นกัน และสิ่งเดียวกันก็จะเกิดขึ้นเวลานี้ด้วย ตามแผนของละคร เมื่อถึงเวลาสำหรับการทำลายล้าง สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ตามละครการทำลายล้างจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน แม่น้ำเลือดจะไหลนองที่นี้ ในช่วงเวลาของสงครามกลางเมืองผู้คนก็ฆ่ากันและกัน มีเพียงลูกไม้ก็คนเท่านั้นที่เข้าใจว่าโลกนี้ต้องเปลี่ยนแปลง ลูกกำลังจะไปยังดินแดนแห่งความสุข และแล้วลูกควรที่จะมีความสุขที่เหนือประสาทสัมผัสของความรู้ได้อย่างสม่ำเสมอ ยิ่งลูกอยู่ในการจดจำระลึกถึงมากเท่าไรความสุขของลูกก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น และลูกก็จะเอาชนะความผูกพันยึดมั่นต่อร่างกายที่สกปรกเหล่านั้น พ่อเพียงแค่ว่า: จดจำอัลฟาและอานาจักรนั้นเป็นของลูก ลูกประกาศสิทธิในอานาจักรของลูกนั้นในหนึ่งวินาที เมื่อจักรพรรดิมีบุตรชาย บุตรของเขาก็จะกลายเป็นจักรพรรดิ ดังนั้นบাবาพูดว่า: ฝ่าเท้าจดจำพ่อและวงจรแล้วลูกจะกลายเป็นผู้ปกครองโลก มีการจดจำกันว่ากรหลุดพ้นในชีวิตสามารถได้รับมาภายในหนึ่งวินาที ลูกสามารถเปลี่ยนจากขอลานเป็นเจ้าชายภายในหนึ่งวินาที นี่เป็นสิ่งที่ดีมาก ดังนั้นลูกควรจะทำตามศรัทธาอย่างถูกต้องแน่นอน รับคำแนะนำในทุกอย่างก้าว พ่ออธิบายว่า: โอ้ ลูกๆ ที่แสนหวานของพ่อ! จงกลายเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อที่ความผูกพันยึดมั่นของลูกจะสามารถถูกขจัดออกไปได้ อย่างไรก็ตามในการที่จะกลายเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์นั้นไม่เหมือนกับการไปบ้านป่าของลูก! ผู้นี้เองก็กลายเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์และท่านทำให้ลูกๆ กลายเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์เช่นกัน ผู้นี้ได้รับสิ่งใจเพื่อตัวท่านเองไหม? ท่านพูดว่า: จงกลายเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์และดูแลทุกสิ่ง ด้วยการกลายเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ ความผูกพันยึดมั่นทั้งหมดต่อทุกสิ่งจะถูกขจัดออกไป เมื่อลูกพูดว่าพระเจ้าได้ให้ทุกสิ่งแก่ลูกแล้วทำไมลูกถึงล้มป่วยเมื่อมีความสูญเสียหรือเมื่อมีใครตาย? เมื่อลูกได้รับบางสิ่ง ลูกก็มีความสุข เมื่อลูกพูดว่าพระเจ้าได้ให้ทุกสิ่งแก่ลูก แล้วเหตุใดลูกจึงร้องไห้เมื่อใครบางคนตาย? อย่างไรก็ตามมายาก็ไม่ยิ่งหย่อนเลย สิ่งนี้ไม่เหมือนกับการไปบ้านป่าของลูก! พ่อพูดว่า: ลูกเรียกหาพ่อ: ฉันไม่ต้องการที่จะอยู่ในโลกที่ไม่บริสุทธิ์นี้อีกต่อไป พาฉันไปสู่โลกที่บริสุทธิ์! พาฉันกลับไปกับท่าน! อย่างไรก็ตามไม่มีลูกคนไหนเข้าใจความหมายของสิ่งนี้ เมื่อผู้ชำระให้บริสุทธิ์มา ร่างกายของลูกต้องตายอย่างแน่นอน และแล้วเมื่อนั้นท่านจึงจะสามารถนำลูกดวงวิญญาณไปกับท่านได้ ดังนั้นสติปัญญาของลูกควรจะมีความรักอย่างมากมายต่อพ่อเช่นนั้น! ควรจะมีความรักต่อเพียงผู้เดียว ท่านคือผู้เดียวเท่านั้นที่ลูกควรจะจดจำ พายุของมายาก็จะมาหาลูก แต่ลูกต้องไม่ทำสิ่งใดที่เป็นบาปด้วยอวัยวะทางร่างกายของลูก นั่นเป็นสิ่งที่ผิดกฎ พ่อพูดว่า: เมื่อพ่อมา พ่อก็รับการคำจูนของร่างกายของผู้นี้ แต่ร่างกายนี้เป็นของผู้นี้ ลูกต้องจดจำพ่อนี้ ลูกรู้ว่าบราห์มาคือบาบาและชีวา ก็คือบาบาด้วยเช่นกัน วิษณุและชางก้านั้นไม่ได้เรียกว่าบาบา ชีวาเป็นพ่อที่ไม่มีตัวตนและประชากรบราห์มาเป็นพ่อที่มีตัวตน เวลานั้นลูกกำลังประกาศสิทธิในมรดกของลูกจากพ่อที่ไม่มีตัวตนด้วยผู้ที่มีตัวตนนี้ ดาด้า(ปู่)เข้ามาในผู้นี้ นี่คือการที่ลูกจะประกาศสิทธิในมรดกของลูกจากปู่ผ่านพ่อนี้ ดาด้าผู้เป็นปู่ไม่มีตัวตนและพ่อนี้มีตัวตน นี่คือการประเดิมใหม่ที่มีศรัทธา! พวกเขาได้แสดงให้เห็นตรีมูรติแต่พวกเขาก็ไม่เข้าใจสิ่งใดเลย พวกเขาได้นำชีวาออกไปและทำให้ท่านนั้นหายไป พ่ออธิบายประเด็นที่สวยงามเช่นนั้น และแล้วลูกควรจะมีมีความสุขอย่างมากที่ลูกคือนักเรียนของท่าน! บาบาคือพ่อ ครู และสัตว์ของลูก เวลานั้นลูกกำลังรับฟังพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดผู้บอกลูกถึงประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของโลก และแล้วลูกก็ต้องบอกผู้อื่นเกี่ยวกับวงจรของ 5000 ปีนี้ ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของโลกจะต้องมีการอธิบายแก่นักเรียนในวิทยาลัยด้วยเช่นกัน บันไดของ 84 ชาติเกิดคืออะไร? ลูกต้องอธิบายบันไดของ 84 ชาติเกิดแก่ผู้คนและอธิบายว่าบาร์ตนั้นขึ้นอย่างไรและลงมาอย่างไร บาร์ตกลายเป็นสวรรค์ ภายในหนึ่งวินาที และจนช่วงเวลา 84 ชาติเกิดของลูก บาร์ตก็กลายเป็นนรก เหล่านี้เป็นเรื่องที่ย่างายมากที่สุดที่จะเข้าใจ บาร์ตได้กลายเป็นยุคเหล็กจากยุคทองอย่างไร? นี่คือการที่ลูกต้องอธิบายแก่นักเรียนของบาร์ต ลูกต้องอธิบายแก่นักเรียนครูด้วยเช่นกัน พวกเขาความรู้ทางโลก ในขณะที่นี่คือความรู้ทางจิต มนุษย์ให้ความรู้นั้น พระเจ้าผู้เป็นพ่อให้ความรู้นี้ ท่านคือเมล็ดของต้นไม้โลกมนุษย์ ดังนั้นความรู้ที่ท่านมีก็จะเป็นความรู้ของโลกมนุษย์ นี้ อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานั้นได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาตา พ่อทางจิตพูดนมัสต์กับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของตัวเอง ความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. เอาชนะความผูกพันยึดมั่นต่อร่างกายของลูกที่สกปรกอย่างสมบูรณ์และคงอยู่ในความสุขที่เหนือประสาทสัมผัสของความรู้นี้ สติปัญญาของลูกต้องจดจำว่าโลกนี้กำลังเปลี่ยนแปลงและลูกกำลังจะไปสู่ดินแดนแห่งความสุขของลูก
2. กลายเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์และดูแลทุกสิ่ง จบสิ้นความผูกพันยึดมั่นทั้งหมดและมีความรักที่แท้จริงต่อพ่อผู้เดียว อโย

ได้ทำกรรมที่เป็นบาปใจด้วยอวัยวะประสาทสัมผัสของคุณ

พร: ขอให้ลูกยกระดับผู้อื่นและสร้างภาพเหมือนที่สูงส่งมากที่สุดของคุณเช่นพ่อบราห์มา ลูกแต่ละคนได้สร้างภาพของชะตากรรมของคุณด้วยสำนึกที่สูงส่งและกรรมที่สูงส่งของคุณ เพียงแค่สัมผัสสุดท้าย (last touching) สำหรับความสมบูรณ์พร้อมและกลับมาสูงที่สุดเหมือนพ่อบราห์มา ที่ยังเหลืออยู่สำหรับสิ่งนี้จึงเป็นผู้ที่ยกระดับผู้อื่นนั้นคืออยู่อย่างปราศจากแรงจูงใจที่เห็นแก่ตัวอยู่เสมอ ในทุกสถานการณ์ ในทุกงาน ในทุกชุมชนที่มีความร่วมมือ มากเท่าที่ลูกอยู่อย่างไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากเท่าไร ลูกก็จะยังสามารถยกระดับผู้อื่นได้มากตามนั้น แล้วลูกก็จะมีประสบการณ์ว่าตัวลูกเองเต็มเปี่ยมอยู่เสมอ ลูกอยู่อย่างมั่นคงในสภาพของการเป็นตัวของการได้มาซึ่งการบรรลุผล ลูกจะไม่ยอมรับสิ่งใดเลยเพื่อตัวลูกเอง

คติพจน์: โดยการเป็นผู้สละละทิ้งอย่างสมบูรณ์ ลูกจะพัฒนาคุณธรรมของความง่ายดายและความอดทน

***** โอม ขานติ *****

ด้วยจิตใจที่มีพลังของคุณ จงทำงานรับใช้ของการให้สะกาช

ลูกสามารถทำงานรับใช้ด้วยการให้สะกาชอย่างสม่ำเสมอ: ไม่มีเรื่องของสุขภาพหรือเวลาในสิ่งนี้ ลูกสามารถมีส่วนร่วมในการทำงานรับใช้ที่ไม่มีขีดจำกัดนี้ทั้งกลางวันและกลางคืน ลูกได้เห็นพ่อบราห์มา: แม้ในเวลากลางวัน ท่านจะตื่นอยู่และทำงานรับใช้ของการให้สะกาชที่ไม่มีขีดจำกัด ทำตามพ่อเช่นเดียวกัน เมื่อลูกให้สะกาชแก่สิ่งที่ไม่มีขีดจำกัด (ทุกคน) ผู้ที่อยู่ใกล้ขีดจะเฝ้าแต่ได้รับสะกาชนั้นโดยอัตโนมัติ ด้วยการที่ลูกให้สะกาชอันไม่มีขีดจำกัดนี้ บรรยากาศจะถูกรสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ